



ข่าวประชาสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## มศว เดินหน้าค่านแจกแท็บเล็ตป.1 เมื่อรัฐบาลยากจนควรต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุด

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และ ผศ.ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการเปิดเผยผลการศึกษาและติดตามการใช้แท็บเล็ตกับเด็กป.1 ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้โครงการ “One Tablet PC per Child” ว่า มศว ได้ทำการสรุปผลการศึกษาและติดตามการใช้แท็บเล็ตของ 5 โรงเรียนนำร่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้มีการวัดเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็ก แต่จะเน้นดูในประเด็นของสุขภาพและพฤติกรรมของเด็กเป็นหลัก พบว่า เด็กป.4 สามารถนำแท็บเล็ตมาใช้ให้เกิดการเรียนรู้ได้มากกว่าเด็ก ป.1 แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เด็กป.1 หรือใช้แล้วไม่ดี แต่ มศว ต้องการเสนอว่าในเมื่อรัฐบาลไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดซื้อแท็บเล็ตแจกทุกระดับชั้นได้ ก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะเลือกแจกเฉพาะเด็กป.1 ในขณะที่ผลการศึกษาเปรียบเทียบ พบว่าเด็ก ป.4 ใช้แท็บเล็ตในทางที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้มากกว่าเด็กป.1 จึงเสนอว่าควรแจกเด็กป.4 ครั้งหนึ่ง เพื่อมีการศึกษาเปรียบเทียบกัน ว่าช่วงชั้นไหนเหมาะที่จะใช้และมีความคุ้มค่าเท่ากัน ซึ่งตนเชื่อว่า ทาง สพฐ. น่าจะรับฟังและนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ต่อไป และตนมีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจาก ครูชั้นป.1 ใน 5 โรงเรียนนำร่องได้เสนอว่า สพฐ.ควรจัดหาเจ้าหน้าที่เทคนิคมาช่วยสอนในห้องเรียนร่วมด้วย เพราะที่ผ่านมากเกิดความล่าช้าในระหว่างการสอนในห้องเรียน หากไม่มีผู้ช่วยก็จะเป็นภาระหนักกับครูที่ต้องคอยดูแลเครื่องแท็บเล็ตเวลาขัดข้อง และเกิดความล่าช้าตามมา ครูส่วนใหญ่จึงเสนอว่าควรมีโครงการ One Tablet One Projector หรือ Smart Board โดยอาจไม่

จำเป็นต้องให้เด็กมีแท็บเล็ตทุกคน แต่ก็สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการเรียนรู้ได้เหมือนกัน ซึ่งอาจจะ  
เป็นประโยชน์มากกว่าแจกเด็กทุกคน